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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นพ.ชาตร ีบานชื่น แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าไดม้กีารประชุม National Forum on 
Hospital Accreditation มผีูเ้ขา้ประชุมมากกว่าทีเ่ราคาดไว ้ ท าใหต้อ้งตดัจ านวนผูเ้ขา้ประชุม
เหลอืเพยีง 2000 คน ทีส่ามารถรบัได ้มผีูบ้รหิารจากภาครฐัและเอกชน ตวัแทนองคก์รวชิาชพี
ต่างๆ  ไดถ้่ายทอดโทรทศัน์ในระบบดาวเทยีมไปยงัเครอืขา่ยทัว่ประเทศ  มกีารตื่นตวัของ
บุคลากรทัว่ประเทศทุกสาขาวชิาชพี  มกีารแบ่งหอ้งย่อยในการประชุมของแต่ละสาขาวชิาชพี มี
การประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณภาพเพือ่คุณภาพชวีติ 
 เมื่อตน้เดอืนธนัวาคมไดม้กีารประชุม SEAR intercountry meeting เรื่อง Hospital 
Accreditation เดมิทตีัง้ใจจะจดัทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี  แต่เมื่อมาประเทศไทยแลว้พบว่าเราไดท้ า
เรื่องนี้มาแลว้ระดบัหนึ่ง  ไดไ้ปดงูานที ่รพ. 2 แห่ง แลว้จงึเลอืกประเทศไทยเป็นทีจ่ดัประชุม  
จากทีป่ระชุม  มกีารสรุปมตอิอกมา เป็น recommendation ส าหรบัประเทศสมาชกิ คอื 

1.  แนะน าให้ประเทศสมาชิก mobilize for political commitment และเขาได้ช่ืน
ชมประเทศไทยท่ีเราได้ท างานน้ีมีความก้าวหน้าพอสมควร  สามารถเป็น
ตวัอยางให้แก่ประเทศท่ีมาประชุม 

2.  ใหม้ ีawareness ในกลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน 
สถาบนัการศกึษา 



3.  ให้มี focal point ในกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศ 
4.  ใหม้ ีworking group ส าหรบัท างานเรื่องนี้ 
5.  ไดใ้หต้วัอย่างมาตรฐานแบ่งเป็น 5 ระดบั เพือ่ใหป้ระเทศสมาชกิไปเลอืกระดบัทีม่ี

ความเหมาะสมกบัประเทศของตน  ทีป่ระชุมชื่นชมว่ามาตรฐานของเราไดพ้ฒันาไป
มากพอสมควร เป็นตวัอย่างทีด่ ี มาตรฐานทีด่ าเนินการอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรฐานทัว่ไปหรอืมาตรฐานเฉพาะ หลายอย่างมเีรื่องทางการคา้เขา้มาและมรีาคา
แพง เช่น JCAHO ม ีJC international ไปรบัจา้งประเมนิ รพ.ในประเทศต่างๆ ตอ้ง
เสยีเงนิแพงมาก  ISO 9000 กเ็ป็นการคา้และมคี่าใชจ่้ายสงู  ทีป่ระชุมไม่แนะน าให้
น าเอามาตรฐานส าเรจ็รปูเขา้มาใช ้ แต่ใหพ้ฒันาขึน้มาใชเ้อง 

6.  ใหม้ ีNational Body on HA ซึง่ภาคฯีนี้เป็นจุดเริม่ต้นทีจ่ะม ี
7.  การฝึกอบรม 
8.  ให้น าเอา QA กบั HA ไปไว้ในหลกัสูตรการแพทยท์ัง้หลกัสูตรพื้นฐานและ 
9.  ใหม้เีครอืขา่ยในประเทศและระหว่างประเทศ 
10. เมื่อท าอะไรแลว้ใหบ้นัทกึเป็นเอกสารใหเ้พือ่นสมาชกิไดท้ราบ 

 
 ประธานไดเ้พิม่เตมิว่ารูส้กึประทบัใจเพราะมคีนตื่นตวัเรื่องนี้มหาศาล เกนิกว่าทีเ่รา
วางแผนจะรบัได ้ มาจาก รพ.ทีไ่ม่เคยเกี่ยวขอ้งเลย  เขาต่อว่าในลกัษณะทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  ท าใหเ้ราตอ้งมาพจิารณาว่าเราจะปรบั
ยุทธศาสตรอ์ย่างไร 
 มกีารแสดงผลงานทีเ่หน็ชดัว่ามแีนวคดิรเิริม่สรา้งสรรคต์่างๆมากมายในระบบ  เราเพยีง
ประสานความพยายามใหเ้กดิเท่านัน้ 
 น่าจะท าใหเ้ราสบายใจทีจ่ะด าเนินการต่อ  ขอยนืยนัว่าไม่ใช่การรบัรองเป็นตัวหลกั  แต่
การปรบัปรุงเป็นตวัหลกั  การประเมนิจากภายนอกเป็นของประกอบ 
 ขอใหส้มาชกิภาคทีีเ่ขา้มาร่วมสบายใจว่าเราอาจจะชา้กว่าความตอ้งการของสงัคม   
อ.ประเวศ 
 ตอนทีเ่ริม่เราคดิว่าท าอย่างไรคนจะสนใจ  ปรากฎว่าคนสนใจผดิคาด  เรารูแ้ลว้ว่ายุค
สมยัน้ีเป็นยุคสมยัแห่งคุณภาพ  ประเดน็ใหญ่คอืภาคจีะคดิอย่างไรทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการ
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมภาคีฯ ครัง้ท่ี 2/2541 
 
วาระท่ี 3 รายละเอียดขัน้ตอนในการพฒันาและประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 
อ.จรสั 



 มองว่าเป็นการบุกเบกิ  พยายามสรา้งองคค์วามรูจ้ากฐานทีม่อียู่ แลว้สรา้งองคค์วามรู ้
สรา้งคนพรอ้มทีจ่ะน าไปใชใ้นระบบ หารายละเอยีดทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  มองดขูัน้ตอน
เหล่านี้จะเหน้ว่าเ)นชัน้ตอนทีว่นเป็นวง  วางกรอบ ปฏบิตั ิปรบัปรุงกรอบใหม่  
 กรอบทีว่างไวม้ทีัง้ 1) คุณภาพทีเ่ป็นของจรงิ เช่น การบรหิารองคก์ร  2) ความเหน็  3) 
ความพยายามทีจ่ะพฒันา  พยายามทีจ่ะป้องกนัความเสีย่งไม่ใหเ้กดิขึน้อย่างไร  ถา้พยายาม
เตม็ทีแ่ลว้ยงัเกดิกเ็ป็นเรื่องทีช่่วยไม่ได้ 
 การฟังเทีย่วนี้มรีูปแบบต่างไปจากเดมิ  มกีารหมุนและกลบัเขา้ไปช่วย  โดยเน้นจุดที่
เขาดแูลตนเอง  ต่างจากระบบทีเ่ขา้ไปประเมนิก่อนและใหเ้ขาปรบัปรุง  เราเน้นทีใ่หแ้ต่ละคน
ดแูลตนเอง รปูจงึเป็นอย่างนี้ 
 ขอเชญิใหค้วามเหน็ทัง้ในสว่นหลกัการและประเดน็ย่อย 
อ.อาวธุ 
 อยากจะเหน็ความตื่นตวัเกดิอยู่เรื่อยไป  หนที ่2 จะเป็นตวัทดสอบทีส่ าคญัในการจดั
ประชุม  มจีงัหวะคลา้ยๆกนัจะเล่าใหฟั้ง  ทางอเมรกิามโีครงการทีจ่ะรบัรองโรงเรยีนแพทย์
ต่างประเทศทีจ่ะใหทุ้นนกัเรยีนต่างประเทศมาเรยีน  จากกฎหมายใหม่ของเขา เมื่อออก
กฎหมายนี้เขากบ็อกว่า รร.แพทยข์องเราไม่อยู่ในเกณฑท์ีเ่ขาจะรบัรองไดต้่อไป  เราห่วงว่า
บนัทกึทีจ่ะตดิอยู่และทีอ่ื่นจะเอาบนัทกึนี้ไปใช ้ เราไดร้วบรวมการประเมนิต่างๆทีม่อียู่และ 
defend จนเขารบัรองกระบวนการของเราว่ารบัรองถูกตอ้ง  ใหก้ารรบัรอง 4 ปี  ขัน้ต่อไปเรา
ตอ้งท าว่าม ีรร.แพทยไ์หนไดก้ารรบัรองตามกระบวนการบา้ง 
 เป็นจงัหวะพอดดีว้ยกนัทีค่นสนใจ  กลุ่มสถาบนัเองกก็ าลงัสนใจการพฒันาคุณภาพของ
โรงเรยีนแพทย ์ อกีเรื่องหนึ่งคอืการพฒันาคุณภาพบุคลากรซึง่แพทยสภาก าลงัท าอยู่  ไดเ้ริม่
แลว้ ถา้มาสวมกนัหมดจะเป็นของทีด่มีากส าหรบัประเทศเรา 
 การประเมนิและรบัรองคุณภาพ รพ.  ถา้สิง่ทีเ่กดิใน Forum ครัง้แรก  สิง่ทีเ่ราน่าจะ
เร่งรดัคอื 1) การพฒันาแบบประเมนิตนเอง ออกใชใ้หเ้รว็ทีสุ่ด  ไม่ตอ้งใหส้มบูรณ์  2) การให้
ความรูเ้ขา ซึง่เราอาจจะก าลงัท าอยู่แต่คงไม่ทนัเขา  น่าจะตอ้งเร่งรดัมากกว่าการประเมนิเอง
เสยีอกี  เราอาจจะตอ้งมกีารจดัอบรม trainer เพือ่ไป train ต่อ 
อ.ไศล 
 HA กบั ISO 9000 จากการทีม่ปีระชุมคราวทีแ่ลว้มกีารตื่นตวัมาก  ภาคเอกชนมมีาก
พอสมควร  ตรงน้ีเป็นการกระตุน้อนัหนึ่ง  ภาคเอกชนเองทีไ่ปใหค้วามสนใจ เพราะเขามปัีญหา
การพฒันาตวัเขาเอง  อยากจะไปเรยีนรูอ้ยากจะศกึษา  เพราะขา่วทีอ่อกไปยงัไม่รูว้่าท าอย่างไร  
ISO 9000 ถอืโอกาสเขา้มาบุกตรงน้ีในภาคเอกชน  ถา้เขา้ HA ไม่ไดจ้ะถูก ISO ดงึเขา้ไป  มี
การใหค้วามช่วยเหลอื  ช่วงของ HA ทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจ ถา้เราชา้ไปหรอืไม่มกีารออกขา่ว
ใหก้บั รพ.ทีส่นใจไดเ้ขา้ใจหรอืเริม่ตน้อะไรไดบ้า้ง  เขาคงจะถูก ISO ดงึเอาไป  น่าเสยีดายทาง
เศรษฐกจิ  คดิว่า ISO จะไม่ใหป้ระโยชน์กบัสว่นรวมของประเทศ  นอกจาก รพ.ทีท่ ากบั
ต่างประเทศ  ไม่อยากให ้HA หยุดการเคลื่อนไหวตรงนี้  ท าอย่างไรจะใหเ้ขาไปเริม่ตน้  แมแ้ต่



ขัน้ตอนแรกกย็งัไม่ไดเ้ริม่  เขาคดิว่าคู่มอืเหล่านี้จะตอ้งเขยีนตามระบบ HA  ท าความเขา้ใจ ให้
เวลากบัเขานิด  คนอื่นทีส่มคัรมากน่็าจะใหเ้ขามาร่วม  สมาคมเป็นภาคธุรกจิทีเ่อา ISO เขา้ไป
เปรยีบเทยีบมากไป และชี้น าไปทางโน้นว่าง่าย  มคีนเขา้มาสนบัสนุนเรื่องนี้มาก 
 ทางสมาคมกเ็รยีกรอ้งใหพ้วกเราจดัในกลุ่มพวกเรา  ถา้มเีรีย่วแรงทีจ่ะท ากจ็ะท าใหก้บั
สมาชกิของสมาคม  ถา้เป็นไปไดจ้ะขอความร่วมมอืจากทางนี้ 
อ.จรสั 
 เหน็ชดัว่าความตอ้งการการฝึกอบรมในเรื่องนี้มมีาก  มกีารต่อว่าทีไ่ม่ไดร้บัทราบ
รายละเอยีด ขอใหฝ่้ายเลขาไปคดิว่าจะระดมใครมาช่วยไดอ้ย่างไร  ทางสมาคมอาจจะเขา้มา
ช่วยจดัการและใหท้างนี้เป็นวทิยากรให้ 
อ.พิพฒัน์ 
 เป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะจดัท า regional workshop เพือ่ใหค้นมโีอกาสเขา้ร่วมไดม้ากขึน้ 
อ.จรสั 
 จะตอ้งพจิารณาการใชส้ือ่อื่นๆดว้ย 
อ.วนัชยั 
 การโฆษณา ถา้ รพ.นัน้เหมอืนกบัคนทีไ่ดร้บัประกาศเกยีรตคิุณว่ามารยาทดเีด่น กเ็ป็น
เหมอืนเครื่องมอืทีต่อ้งค ้าคอเขา  ไม่น่าจะเสยีหายเกนิไปนกั  ดเีสยีอกี  ทีค่นทัง้ รพ.จะไดร้บัรูว้่า
เราเป็น รพ.ดเีด่นและตอ้งรกัษาความดไีว้ 
มานิจ 
 การโฆษณาเป็นสทิธ ิและสมควรกระท า  แต่ทีพ่ดูนัน้คอืการตัง้สาขาแลว้ถอืโอกาส
โฆษณาว่าไดร้บัการรบัรองแลว้  มอีาหารบางอย่างซึง่คนประกอบอาหารออกไปตัง้รา้นเองกถ็อื
โอกาสเอาค ารบัรองนัน้ไปใชด้ว้ย  ควรจะหาทางป้องกนัไม่ใหพ้วกฉวยโอกาสน าค ารบัรองไปใช้
ในทางมชิอบ 
อ.สงคราม 
 อยากจะใหเ้น้นหนกัในเรื่องการพฒันาก่อนทีจ่ะมุ่งไปสูก่ารรบัรองมาตรฐาน  การทีม่นี า
ร่องมา 35 แห่งเป็นของด ี แต่เราไม่อยากเหน็ รพ.ใดรพ.หนึ่งเป็นรพ.แรกแลว้น ามาโฆษณา  
เราอยากจะเหน็ รพ.เป็นจ านวนมากไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ควรจะให ้รพ.ทีอ่ยู่นอก
โครงการ จะดว้ยวธิกีารใดๆ กต็าม ใหม้วีทิยากรหรอืมกีารใหค้วามรู ้จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
มุ่งไปสู ่รพ.ทัง้หมด  อยากจะเหน็ รพ.ต่างๆทัว่ประเทศพฒันาไปดว้ยกนัแมว้่าจะไม่พรอ้มกนั  
ถงึเวลาทีจ่ะรบัรองอยากจะเหน็ รพ.จ านวนมากเขา้ถงึมาตรฐานทีเ่ราวางไว ้ เรื่องทีเ่ราตอ้งการก็
คอืจุดมุ่งหมายของเราตอ้งการให ้รพ.ทีม่มีาตรฐานทีด่สี าหรบัคนไข ้ ส าหรบัประชาชน  รพ.
อาจจะไม่ถงึมาตรฐานอกี 5% กเ็ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
อ.ไศล 
 ค ารบัรองเป็นค่าอนัหน่ึงทีอ่าจจะไปสรา้งประโยชน์  คงจะมุ่งมาทางภาคเอกชน ตรงนี้
ตอ้งมแีน่ๆ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ ถา้การใชก้ารรบัรองนัน้ไปใช้ในลกัษณะทีน่อกขอบเขต  ทีเ่ราไป



ดแูคนาดา ถา้เราออกกฎเกณฑท์ีด่กีค็งจะไปท าประโยชน์ในทางทีผ่ดิไม่ได ้ พรบ.
สถานพยาบาลใหม่กม็บีทบญัญตัคิวบคุมการโฆษณาอยู่แลว้  ไดร้่างกฎกระทรวงแลว้แต่ยงั
ไม่ไดผ้่านไปทาง ครม.  ในกรอบทีใ่หก้ารประชาสมัพนัธน์ัน้กม็ขี ัน้ตอนทีช่ดัเจนขึน้  ท าใหก้าร
ท าอะไรนอกลู่นอกรอยลดลง  ทาง HA กต็อ้งใหก้รอบทีช่ดัเจน  แคนาดากท็ าอะไรไม่ได ้ มแีผ่น
หนึ่งตดิที ่รพ.ประชาชนเหน็กร็ู ้ ถา้องคก์รไดอ้อกขา่วเพยีงแต่ชื่อว่าใครไดบ้า้งกค็งจะได ้ ค า
รบัรองกม็ปีระโยชน์ ท าใหค้นทีไ่ม่อยากท านัน้อยากท าขึน้  เพือ่ประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่
เพือ่การโฆษณา 
อ.สมศกัด์ิ 
 อนัน้ีเป็นมาตรการอนัหนึ่งส าหรบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัการดแูล
อย่างมมีาตรฐาน  ของอเมรกิาถา้ไม่มมีาตรฐานบรษิทัประกนัจะเบกิเงนิไม่ได ้ เอกชนมคีวาม
สนใจมานาน  แต่เมื่อท าการประเมนิตนเองแลว้ไม่มแีนวทางทีช่ดัเจน  พอท าISO9002 จะงา่ย
ขึน้เพราะมเีอกชนมาสอน  ในเวลาอกีไม่นานกจ็ะไดร้บัการรบัรอง  ถา้ รพ.ไดร้บั HA จะเป็นการ
ช่วยเหลอืประชาชน  เราตอ้งการคนกลุ่มหนึ่งไปช่วยใหค้ าแนะน า  ไม่ตอ้งกลวัโฆษณา เพราะ
ทุกคนตอ้งมหีมด  ไม่มจีะเดอืดรอ้น  ในอนาคตประกนัอาจจะตอ้งเขามาควบคุม ถา้ไม่มคีุณภาพ
จะไม่จ่าย ตอนน้ีตอ้งการคนเขา้ไปช่วยสอน 
 สมอ.ไม่รูเ้รื่องการแพทย ์ ภาคเอกชนจะคล่องกว่า รูว้่าตอ้งท าอย่างไร  ท าใหต้อ้งเสยี
เงนิใหต้่างประเทศ  สมอ.จะเขม้งวดกว่า  รามาตกเพราะคนตรวจกไ็ม่รู ้ คนท ากไ็ม่รู้ 
อ.จรสั 
 เราตอ้งดวู่าจะใหค้วามรูแ้ก่สงัคมได้อย่างไร  จงึจะเขา้ใจว่าเราก าลงัท าอะไร  ไม่ถูก
หลอก  การรบัรองหมายความว่าอย่างไร 
พงษ์ศกัด์ิ พยฆัวิเชียร  
 ไดม้โีอกาสเขา้ประชุม forum  รูส้กึตื่นเตน้มาก  นัน่ไม่ใช่ fashion เป็นความตอ้งการ
จรงิ  สงัคมไดบ้บีเขาว่าตอ้งมอีะไรเป็นเกณฑใ์นการรบัรอง  มกีารแขง่ขนักนัสงูทัง้รฐัและเอกชน 
มหีลายระดบั 
 ในสายตาคนนอกมองเหน็ความแตกต่าง  ความรูส้กึทีม่ใีนการประชุมครัง้แรกเป็นอกี
อย่าง  ในวนัน้ีมคีวามรูส้กึอกีอย่าง  เราก าลงัพดูเรื่องเดยีวกนั  แต่เราไปห่วงใยในเรื่องอดตี ไม่
เชื่อใจ  มภีาพหลอนเก่าๆของการท างานเชา้ชามเยน็ชาม  เรายงัคงใชข้อ้มลูเก่าๆ  การแขง่ขนั 
การประชุมในวนันัน้คอืการแสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบกจิการโรงพยาบาลมอีุดมคตหิรอืมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะใหก้ารรรกัษาพยาบาลมคีุณภาพและประสทิธผิลทีสุ่ด  สอดคลอ้งกบัจรยิธรรมของ
แพทยม์ากทีสุ่ด  ถูกวพิากษ์วจิารณน้อยทีสุ่ด  ความห่วงใยว่าจะมกีารใชผ้ลการรบัรองในทางที่
ไม่ถูก  เราสามารถกฎเกณฑม์าจดัการได ้  

ประเดน็ทีผ่มสนใจคอืขณะน้ีเรามเีงือ่นไขของเวลาก าหนดอยู่  โครงการนี้เป็น
โครงการวจิยั  แต่ความสนใจมมีากกว่า รพ.เหล่านี้ตอ้งการพฒันาตวัเขาเอง  แต่เขา้ไม่รูว้่าเขามี
เกณฑว์ดัอย่างไร  เป้าหมายของเราคอืพฒันาโดยพืน้ฐานทางคุณภาพทีเ่ราตอ้งการก่อน  



รบัรองตามมาทหีลงั  ขณะนี้ผมมคีวามเชื่อว่า รพ.หลายแห่งไดพ้ฒันาคุณภาพไปภายใต้
มาตรฐานอยู่แลว้  แต่ว่าป้องกนัการใชป้ระโยชน์หรอืการต่อเงนิ   

ถา้เรามรีะยะเวลาทีจ่ ากดั  ภาคนีี้คงจะตอ้งเอาสิง่ทีจ่ะเอาสิง่ทีเ่ขยีนไวว้่ารูปแบบของ
ภาคจีะไปอย่างไร  จะท างานอย่างไรกบัเวลาทีเ่หลอื  กบัสิง่ทีค่นตอ้งการ  การรวมตวัอย่าง
หลวมๆ จะรบัความตอ้งการนี้ไดท้นัหรอืไม่  เราตอ้งการมาตรฐาน รพ.ของเรากบัของนานาชาต ิ
ถา้เราท าไม่ทนั คนกจ็ะไปแสวงหา ISO ซึง่มคีวามจ าเป็นในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนั เขาควรรูว้่า
ควรจะเสยีเงนิเสยีทองมากน้อยขนาดไหน  ควรจะมมีาตรฐานอนันัน้   

มาตรฐานของเราควรจะเป็นทีร่บัรองของระดบัโลก  ภูมภิาคนี้เราสามารถน ารายไดเ้ขา้
ประเทศไทย  ถา้เราท าใหเ้ป็นมาตรฐานทีท่ ัว่โลกยอมรบั  ภาคทีีเ่ริม่ขน้มานี้เรามเีวลาอกีไม่
เท่าไร  ควรจะท าอย่างไร  แลว้มาดวู่าจะมรีปูแบบการท างานอย่างไร  แลว้ค่อยไปพดูกนัใน
รายละเอยีด 
อ.จรสั 

ทีท่ าเป็นภาคกีเ็ป็นการทดลอง  จะมรีูปแบบอย่างไรกเ็ป็นค าถาม  แผนของเรากะไวช้า้
กว่า  แต่ว่ามคีวามเร่งด่วนเกดิขึน้  ขอใหข้า้มไปพจิารณาวาระที ่4 ไดเ้ลย 
เพญ็จนัทร ์
 มปีระเดน็ทีอ่ยากจะเรยีนเพิม่เตมิ คอื การเคลื่อนของกระแสสงัคมไปเรว็กว่าภาค ี เรา
ตอ้งทบทวนว่าจะปรบัโครงสรา้งในการท างานอย่างไร  จงึจะทนั  มฉิะนัน้การด าเนินการจะไม่ได้
ผลอย่างทีเ่ราอยากใหเ้ป็น 

มองจากภายนอก ท าไม ISO จงึมชีื่อเสยีงโด่งดงั  จะเหน็ว่ามกีารใหข้อ้มลูทางสือ่มาก  
แต่ HA มกีารใหข้อ้มลูทางสื่อน้อย  เรามสีือ่ถงึ 2 ท่านอยู่ตรงน้ี ถา้ท่านจะสรุปใหเ้ขา้ใจไดง้่ายๆ  
จะท าใหส้งัคมไดร้บัทราบ HA มากกว่าปัจจุบนัน้ี 

องคก์รวชิาชพีกพ็รอ้มและอยากจะท าร่วมกัน้ แต่ยงัหาผูรู้ไ้ม่ค่อยจะได ้ ถามจากท่าน
หนึ่งกไ็ดม้าหน่อยหน่ึง  กลุ่มทีจ่ะฝึกอบรมเป็นกลุ่มส าคญั  ท่านอาจารยท์ีเ่กษยีณอายุไปแลว้ถา้
เชญิมาร่วมจะใหป้ระโยชน์ได ้
อ.ประเวศ 
 ทีคุ่ณพงษ์ศกัดิพ์ดูว่าเราคดิในกระบวนทศัน์เดมิ  ไม่น่าจะตอ้งไปวติกกงัวล การตัง้
ค าถามว่าใครจะรบัรองน่าเชื่อถอืไหม เป็นเรื่องความไม่ไวว้างใจ  แต่นี่เราเปลีย่นไปแลว้ อย่าไป
กงัวล 
 ยุทธศาสตรใ์หญ่คอืท าอย่างไรจะพฒันา รพ.จ านวนมาก  เคลือ่นตรงน้ี  ใชต้รงน้ีเป้น
ยุทธศาสตรท์ีจ่ะสรา้งคนขึน้มา  ตอ้งไปคดิในแงก่ารจดัการว่าสมาคม รพ.เอกชนจะ organize 
อย่างไร ภาครฐัจะ organize อยางไร  เราสรา้งเครื่องมอืมาพอสมควร  สรา้งวทิยากร  สรา้ง
แรงจงูใจ  ใหม้คีนทีจ่ะเขา้มาท าเรื่องนี้ใหม้าก  ถา้ชา้จะเสยี  คนเขาอยากได ้เขากจ็ะไป ISO 
และเกดิปัญหา  ตอ้งปรบัตรงนี้  ใหม้กีารฝึกอบรมขนานใหญ่  หลายคนจะท าเองไดเ้ก่ง  
กลายเป็นวทิยากรจ านวนมาก 



อ.วนัชยั 
มาตรการทางสงัคมเป็นกระแสตรวจสอบตลอดเวลา  ไมน่่าจะมปัีญหา 
เราคงตอ้งตัง้องคก์รใหช้ดัเจน  เป็นนิตบิุคคลเพือ่ว่าประธานจะไดไ้ม่ถูกฟ้อง  องคก์ร

ทีต่ ัง้เรว็ทีสุ่ดคอืมลูนิธ ิ แลว้เคลื่อนออกไป  เหน็ดว้ยว่า ISO เขา้มาแขง่   
พายพั 
 ดแูลในเรื่องของรฐัวสิาหกจิกม็กีารประเมนิ  อยากจะเอาหลกัการมาใช้ 

1.  อุปกรณ์  
2.  องคก์ร ควรจะมลีกัษณะคลา้ย TRIS ท าหน้าที ่rating  อาจจะเป็นมลูนิธซิึง่จะมี

ปัญหาเรื่องการระดมเงนิทุน หรอืองคก์ารมหาชนอสิระ  จะเป็นราชการทีเ่ป็นอสิระ มี
ความคล่องตวัมาก  การสนับสนุนจากภาครฐัหรอืเอกชนจะมชี่องทางทีเ่ขา้มาได ้ 
แหล่งเงนิทุนจะมคีวามแน่นอนกว่า  องคก์รจะท าหน้าทีอ่ะไร  หน้าทีข่ององคก์ร
ส าคญั 3 อย่างคอื  ก) คุณภาพบรกิาร  ข) ประสทิธภิาพของการบรหิารงาน  ค) 
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้หรอืคุม้ครองผูบ้รโิภค 

3.  การพฒันาคุณภาพ หลกีเลีย่งไม่ไดต้อ้งมาเชื่อมโยงกบัการรบัรอง  จะเอาไปใช้
อย่างไรไม่ใช่เรื่องส าคญั  การพฒันาคุณภาพไม่น่าห่วงถา้เรามรีะบบทีด่ ีตรวจสอบ
ได ้ สิง่ทีอ่ยากจะเน้นคอืการพฒันาคุณภาพจะตอ้งเน้นคนไขเ้ป็นศูนยก์ลาง  ถา้เรา
เน้นตรงนี้ปัยหาในเรื่องของ accountability จะหมดไป   

4.  วธิกีาร ทีจ่ะเอามาใชไ้ม่ว่าจะเป็น ISO หรอื HA ในสว่นของกระแส ISO ฮติมาก แต่
กอ็ยากจะเรยีนว่าในกระแสนัน้ ISO เป็นเรื่องของการพฒันากระบวนการผลติและ
การบรหิาร  เหน็ผลงานเพราะเป็นรูปธรรม  แต่สิง่ทีส่ าคญัทีเ่ราตอ้งการ HA เป็น
เรื่องของการพฒันา ควบคู่กนัคอืเป็นวชิาชพี  นอกจากการพฒันาแลว้ยงัเป็นเรื่อง
ของวชิาชพี  ถา้เราหลงกระแสพฒันาตามแบบอุตสาเหกรรม  มนัจะไม่ไดด้งั
เจตนารมณ์ทีเ่อาผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ตรงนี้อาจจะไปไดช้า้  แต่เราตอ้งเร่ง
ไม่อย่างนัน้จะถูก ISO กลนื 

อ.ประเวศ 
 องคก์รตอ้งมคีวามคล่องตวั  ดงันัน้ตอ้งไม่ใช่หน่วยราชการ  ทีเ่หลอืจะเป็นอะไร มลูนิธิ, 
เอกชนไม่คา้ก าไร, กม.องคก์รมหาชนอสิระ ซึง่เป็นของรฐัแต่ไม่ใช่ระบบราชการ 
อ.สมศกัด์ิ 
 อยากใหเ้ป็น non profit ซึง่ไม่เกีย่วกบัรฐับาล  คนทีไ่ดป้ระโยชน์กต็อ้งจ่ายเงนิอยู่แลว้  
จะท าใหค้นเชื่อถอืเพราะโปร่งใส  จะคล่องตวัดมีาก 
อ.แสวง 
 เหน้ดว้ยกบั อ.สมศกัดิ ์ การตัง้เป็นมลูนิธจิะอดือาด และจะเบีย่งเบนไป  องคก์รน้ีไม่
น่าจะมปัีญหาขนาดนัน้  ถา้ท าได ้non profit น่าจะไปไดด้กีว่า 
อ.สงคราม 



 ในรปูแบบที ่1 และ 2 พอเขา้ใจ  แต่ non profit ตอ้งบอกว่าเป็นนิตบิุคคลหรอืไม่  จะตัง้
เป็นอะไร  ถา้ตัง้เป็นสถาบนัหรอืชื่ออะไร เรากเ็ชื่อว่าคงไปจดทะเบยีนได ้ 
 ส าหรบั พรบ.องคก์ารมหาชนอสิระ ไม่มคีวามรูเ้ลย 
คณุพายพั 
 ปัญหาในเรื่องการท างานเป็นภาค ี สว่นของราชการมกีฎระเบยีบมาก และไม่สามารถ
ท าเป็นภาคีไ่ด ้ เมื่อตดิระเบยีบ องคก์ารมหาชนอสิระหมายความว่าในสว่นของการด าเนินงาน
ต่างๆ นัน้ เป็นนิตุบคคล สามารถท างานเป็นภาคไีด ้แหล่งเงนิรฐับาลจะใหเ้งนิสนับสนุน  ใน
สว่นของรายไดจ้ากการบรจิาคหรอืการคดิค่าบรกิารกจ็ะเป็นกองทุนขององคก์รอสิระนัน้  องคก์ร
สามารถสรา้งกฎระเบยีบของตวัเองโดยผ่านคณะกรรมการ โดยไม่ไดพ้ึง่พาอาศยัระเบยีบ
ราชการ  สิง่ทีส่ าคญัคอืไม่ต้องเสยีภาษ ี ไม่ว่าจะเป็นมลูนิธหิรอื non-profit ตอ้งเสยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล  นอกเสยีจากจะไดร้บัขอ้ยกเวน้จากรมต.คลงั  ซึง่ตอ้งมเีงือ่นไขต่างๆในการยกเวน้
ภาษ ี เป็นการเสยีภาษจีากรายรบั  เมื่อหกัแลว้มรีายไดส้งูกว่ารายจ่าย สว่นทีเ่ป็นรายไดสุ้ทธกิ็
ตอ้งเสยีภาษอีกี   
อ.ประเวศ 
 ถา้ตัง้เป็นสถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพ รพ.  ตวัอย่างขององคก์รทีเ่ป็นอสิระคอื 
สวรส. ซึง่ตัง้ขึน้โดยกฎหมาย  มคีวามคล่องตวั เป็นนิตบิุคคล  ถา้จะเอาเรว็กใ็หอ้ยู่กบั สวรส.
ก่อน  แลว้เรามเีวลา  ถา้อยากออกเป็นเอกชนกใ็ชช้ื่อเดมิ  ไปจดทะเบยีนเป็นบรษิทั not for 
profit organization ออกงา่ย  ภาคเีรากอ็ยู่เหมอืนเดมิ 
อ.สมศกัด์ิ 
 การรบัเงนิสนบัสนุนจากรฐับาล สุดทา้ยจะอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของเขาหรอืไม่ 
อ.ประเวศ 
 มไีดม้ากถา้ไม่ระวงัใหด้ ี รฐับาลอานันทอ์อก กม.มา 3 องคก์ร  สกว.ครัง้หนึ่งม ีรมต.
ส านกันายกอยากปลด อ.สปิปนนท ์ ผมไปยนัไวไ้ด ้ 6 ดอืน  ส านกันายกอยากจะมาคาบคุม 
เพราะตอ้งม ีรมต.รกัษาการตาม พรบ.  ส านกัปลดัอยากมาควบคุม 
 สวทช.อยู่กบั ก.วทิย๋  ถูกรมช.คนหนึ่งท าจนปวดหวั  ถา้รบังบประมาณจากรฐับาลจะ
ถูกรฐับาลเข่น  ถา้ออกเป็นเอกชนและเลีย้งตวัเองได้จะคล่องตวั 
อ.สมศกัด์ิ 
 ตอ้งท าใหเ้ลีย้งตวัเองได ้ เสยีภาษไีม่เป็นไร 
อ.ประเวศ 
 มลีูกคา้มากขนาดนี้ไม่น่ามปัีญหาเลีย้งตวัเองไม่ได้ 
มานิจ 
 ประเดน็ส าคญัน่าจะอยู่ตรงทีว่่าหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่ราตัง้ขึน้ไดร้บัการยอมรบัขนาด
ไหน  ถา้ตัง้เป็นมลูนิธแิลว้ไม่ไดร้บัการยอมรบักไ็ม่มปีระโยชน์ 



 รฐัธรรมนูญอนุญาตใหเ้รารวมตวักนัท าอะไรกไ็ดท้ีไ่ม่มกีฎหมายหา้ม  ไม่ตอ้งมกีฎหมาย
มารบัรอง  ในเรื่องนี้น่าจะตัง้โดยไม่ตอ้งเป็นมลูนิธหิรอืบรษิทั  ตัง้กรรมมการ มคีนบรหิารงาน  
สว่นเรื่องทีจ่ะรบัเงนิรฐับาลแลว้รฐับาลไม่เขา้มาใชอ้ทิธพิลนัน้คงเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปไดย้าก 
 เสนอว่าใหต้ัง้เป็นหน่วยงานโดยไม่เป็นบรษิทั ไม่เป็นมลูนิธ ิ การขอยกเวน้ภาษไีม่ใช่
งา่ยๆ  ตอ้งท าเรื่องเสนอ ใหร้มต.คลงัเหน็ชอบ เสนอครม.  สว่นเรื่ององคก์รมหาชนอสิระถา้กม.
ออกมาแลว้เหน็ว่าดเีรากไ็ปเขา้ทหีลงัได ้ ไม่ตอ้งไปรวมอะไรกบัใคร 
อ.ประเวศ 
 สิง่ดีๆ ทเีกดิขึน้จะเกดิจากการก่อตวั ถา้ใหใ้ครแต่งตัง้จะล าบาก  แต่ตอ้งการความเป็น
นิตบิุคคลเพือ่รบัเงนิ 
อ.วนัชยั 
 เหน็ว่าตอ้งเป็นนิตบิุคคลจงึเสนอตัง้เป็นมลูนิธ ิ และมโีอกาสไดร้บัยกเวน้ภาษดีว้ย   
อ.สงคราม 
 เหน้ดว้ยว่าเราควรเป็นองคก์รอสิระ  จะเป็นในรปูแบบไหน  มลูนิธหิรอืการรวมตวัตาม
กฎหมายรฐัธรรมนูญ  มอีกีแบบหนึ่งซึง่คดิว่าเป็นสิง่ทีเ่ราน่าจะตอ้งพจิารณาคอืสมาคม  เรา
อยากจะใหทุ้ก รพ.มสีว่นร่วมกบัองคก์รนี้  อย่าไปคดิว่าเราตัง้องคก์รน้ีเพือ่ไปควบคุม  อย่างนี้ก็
ควรเป็นสมาคม  การจะเสยีภาษหีรอืไม่ ไม่น่าจะเป็นปัญหา  ถา้เราท าใหถู้กระเบียบปฏบิตั ิเรา
กม็สีทิธจิะไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี มคีวามเหน็ไปในทางสมาคม  ดว้ยเหตุผลว่าเราตอ้งเป็นนิติ
บุคคล  การไม่เป็นนิตบิุคคลในเบือ้งตน้พอท าได ้ แต่ในอนาคตเราตอ้งเป็นนินิตบุคคล  และเรา
จะตอ้งเขา้สู ่international ซึ่งควรจะเป็นนิตบิุคคล เพือ่จะไปร่วมประชุมกบัต่างประเทศได ้  
 องคก์ารมหาชนอสิระน่าจะพจิารณาทหีลงัดกีว่า  การจดทะเบยีนสมาคมหรอืมลูนิธติอ้ง
ใชเ้วลาบา้ง  มลูนิธไิม่ตรงวตัถุประสงคเ์พราะตอ้งไดร้บัเงนิบรจิาค  
อ.ประเวศ 
 ท ามลูนิธมิาก  มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้ตดิ  ขอ้ตดิคอืเรื่องการเงนิการทอง ผูต้รวจบญัชจีะไม่
สบายใจ  เช่น ใหไ้ปจดทะเบยีนเป็นบรษิทัเพราะพมิพห์นงัสอื  ของมชียัมทีัง้มลูนิธ ิสมาคม และ 
private แลว้แต่ว่าจะมาในแงมุ่มไหน 
 มลูนิธเิรามมีลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาตอิยู่แลว้  ตวัสมาคมกม็าคดิดวู่าถา้คนทัง้หมดมา
ร่วมกนัเป็นสมาคมกน่็าจะด ี ค าถามคอืเรื่องทัง้หมดอาจจะท าเป็นขัน้ตอน   
 ถา้จะตัง้สถาบนัแลว้อยู่กบั สวรส.หรอืมลูนิธสิาธารณสุข เขากไ็ม่มาว่าอะไร  แลว้กใ็ช้
เวลาคดิเรื่องสมาคม   
อ.สมศกัด์ิ 
 พอเป็นมลูนิธจิะเกบ็เงนิไม่ได ้ ตอ้งตัง้เป็นสมาคม   ไม่อยากใหเ้ขา้ไปรวมกบัรฐับาล
หรอืเป็นมลูนิธซิึง่เกบ็เงนิไม่ได้ 
อ.สงคราม 



 ภาษ ีถา้เป็นมลูนิธทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีสามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้ แต่ถา้ไดร้บัการ
ยกเวน้แลว้จะมกีารตรวจสอบ ใหส้ง่บญัชทีุกปี  ตอ้งไปอยู่กบัมลูนิธทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
พงษ์ศกัด์ิ 
 คงตอ้งเป็นองคก์รอสิระ  เราน่าจะใชเ้วลามองโครงสรา้งว่าจะตอ้งมกีลุ่มไหนบา้ง  ใครจะ
เขา้มาท างาน  จะมเีจา้หน้าทีเ่ท่าไร  จะหาเงนิหาทองมาอย่างไร 
อ.ประเวศ 
 ถา้อย่างนัน้กต็ัง้สถาบนัชื่อนี้  อาศยัคณะกรรมการภาคเีป็นกรรมการนโยบาย  ใหไ้ปคดิ
วางยุทธศาสตรก์ารท างาน  อาจจะสงักดั สวรส.กไ็ด ้เป็นองคก์รซึง่เป็นอสิระอยู่แลว้ 
พงษ์ศกัด์ิ 
 ถา้ตวับุคคลมไีม่มาก กจ็ะจ ากดัแหล่งทีม่า  ถา้มาจาก สธ.ทัง้หมดภาพทีอ่อกมากจ็ะฉาย
ไม่เหน็ความเป็นอสิระ  ในกรรมการบรหิารจะมตีวัทจีะบอกไดว้่าใครจะท าอะไร การผลติเอกสาร 
การอบรม  มลูนิธหิมอชาวบา้นอาจจะช่วยได ้  
อ.ประเวศ  
 ขอใหผู้ท้ างานไปคดิงาน และดวู่าใครทีจ่ะเหมาะ ทีจ่ะช่วยงาน  จะตอ้งก าหนดว่าใครจะ
ไปท าเรื่องอะไร  ใหท้างฝ่ายปฏบิตัไิปคดิงานและหาคนมาท างาน 
อ.พิพฒัน์ 
 ควรจะมกีารก าหนด by law ขึน้มาก่อนเพือ่จะไดถู้กตอ้ง 
อ.กนัยา 
 อยากจะทราบว่าสถาบนัจะตัง้ชื่อไดห้รอืไม่  พยาบาลตื่นเตน้มาก  ท าเรื่องมาตรฐานมา
นานแลว้  พอเขาถามว่าจะปรกึษาใคร  ภาคเีป็นใคร   
 ควรจะสรา้งการฝึกอบรมแบบ change agent 
 หวงัว่าจะไดช้ื่อองคก์ร   
อ.ประเวศ 
 แต่ละวชิาชพีจะเชื่อมกบัองคก์รของตน 
พงษ์ศกัด์ิ 
 น่าจะมสีมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาอยู่ในคณะกรรมการดว้ย 
พ.วิพธุ 
 สวรส.ยนิดทีีจ่ะรบัไว ้และไม่เขา้มายุ่งมาก หวงัว่าจะเป็นสถาบนัอสิระในอนาคตอนัใกล้ 
อ.ประเวศ 
 กม.อเมรกินักา้วหน้ามาก  ระบุว่าตอ้งจดังบประมาณใหเ้ท่าไร  และหา้มรฐับาลเขา้ไปยุ่ง
เกีย่ว 
พ.ชาตรี 
 อยู่ใน 2 สว่น  สนบัสนุนทมีงานทีท่ าเรื่องนี้ และในสว่นราชการ  ในระยะเริม่ตน้ ทาง
องคก์รซึง่มลีกัษณะทมีงานวจิยั  คนทีท่ างานมาจากราชการเกอืบทงัหมด  เมื่อมคีวามตอ้งการสุ



งมาก  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องตัง้สถาบนัทมีคีวามเขม้แขง็  ยงันึกไม่ออกว่าท าอย่างไรจะไดเ้รว็  
ในตอนน้ียงัตอ้งอาศยัราชการเขา้ไปอุม้อยู่มาก  จะบอกว่าเป็นอสิระทเีดยีวกอ็าจจะยาก 
 ในสว่นของราชการ  แต่ละแห่งใน สธ.คงจะตอ้งตัง้ focal point ในการพฒันาของตนเอง  
องคก์รทีเ่กดิขึน้ใหม่คงจะเป็นองคก์รทีพ่ฒันามาตรฐาน ใหค้วามรู ้และรบัรอง   
 ภาคใีนอนาคตจะใหญ่กว่านี้  จะไม่ตายตวั มคีวามหลวม  แต่จะกวา้งมากกว่านี้ 
วรรณิการ ์
 องคก์รวชิาชพีมสีว่นในการจดัประชุมวชิาการ  องคก์รวชิาชพีกต็อบรบักระแส มี
โครงการเพือ่นช่วยเพือ่น ท า presurvey  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัทีด่ ู35 รพ. 
ขอนดัประชุมในอกี 3 เดอืนขา้งหน้า 
พงษ์ศกัด์ิ 
 ทางเภสชัมคีวามส าคญัมากใน รพ.และการรกัษา  ขณะนี้มปัีญหามากในการใชย้า  ภาคี
นี้ควรจะมเีภสชั เขาจะมโีอกาสเขา้มาร่วมท างานกบัแพทย ์ 
อ.ประเวศ 
 เราตอ้งการวชิาการและเอาชนะอ านาจ  สงัคมไทยท างานโดยใชอ้ านาจ  ผมอยู่อเมรกิา  
เขยีนใบสงัยา  เภสชัทีห่อ้งยาเดนิขน้มาบอกว่าเขยีนไม่ถูก  แต่ในเมอืงไทยท าไม่ได ้ เราอยาก
ใหเ้มอืงไทยมรีะบบน้ีขึน้  ใน รพ.ทัว่ไปท าไม่ไดเ้พราะเคยกบัอ านาจเป็นชัน้ๆ 
ธิดา 
 เภสชักรมสีว่นร่วมมาตัง้แต่แรก  ดใีจทีโ่คงการน้ีเป็นตวัน าร่องท าใหเ้ราน ามาตรฐาน
วชิาชพีเขา้ไปปฏบิตั ิ สมาคมเภสชักรรม รพ.ไดอ้อกไปตรวจเยีย่มแผนกเภสชักรรม 11 แห่ง  
ไดอ้ะไรออกมามาก จากการทีเ่ราเอาร่ม HA เป็นตวัน าเขา้ไป  ทางภาคไีม่ไดท้อดทิ้งเภสชั  ร่วม
อยู่ดว้ยตลอดเวลา 
อ.กิตติ 
 3 เดอืนจะนานเกนิไปหรอืไม่  เพราะระยะเวลาทีจ่ะท าอะไรจะสัน้เขา้มา  ขอใหเ้ป็น 2 
เดอืน 
พงษ์ศกัด์ิ 
 กรรมการกระตอืรอืรน้  เหมอืนการสรา้งบา้น  ขอให ้พ.อนุวฒัน์ไปเขยีนแบบบา้น  
ในช่วงนี้ถา้กรรมการกระตอืรอืรน้กข็อเอาแปลนมาดใูน 1 เดอืน  มานัง่คุยกนัในรายละเอยีด 
อ.อาวธุ 
 ใหท้ าเป็นหนงัสอืเวยีน ใหก้รรมการตอบ  และเมื่อถงึเวลา 2-3 เดอืนกเ็ชญิประชุม 
สรุปขอเชญิประชุม 2 เดอืน 
อ.สุชาตา 
 ถา้กลุ่มท างานจะประชุมอะไรอยู่แลว้กเ็ชญิกรรมการมาร่วมดว้ย 
อ.ประเวศ 
 ตอ้งเชญิเป็นเรื่องเป็นราว  เพราะกรรมการยุ่งมาก 


